

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ  
เทศบาลตำบลก้งแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลก้งแอน

ผู้มาประชุม

๑. นายโรจนินทร์	ทิริญโชคอนันต์	ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลก้งแอน
๒. นายสิทธิกร	สุนทรารักษ์	ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี
๓. นายนิพนธ์	มัญจะกาเพศ	ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๔. นางสมจินตนา	เทพสุวรรณ	ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลก้งแอน
๕. นายณัฐพงศ์	ทองเส็ง	ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล
๖. นางเพียรผจง	เจือจันทร์	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
๗. นางสาวชุลีกร	ชื่นอุทัย	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘. นางสาวนุจรี	นุสริต	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๙. นางสาวมัฐศิกัญจน์	หงส์สอง	ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๑๐. นายเสริม	สุดไสดี	ตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวเมษา	อัครภูวดล	ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี	ติดภารกิจ
๒. นางสาวอมรรัตน์	จตุไชย	ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี	ติดภารกิจ

เริ่มประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

นายกเทศมนตรีฯ

เวลา ๑๐.๓๐ น.

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- เมื่อเช้าได้รับ ว.๑๓ จากฝั่งเมืองขอกำลังพลไปสำรวจทางเดิน  
ของน้ำหนองปะอาว และได้โทรติดต่อช่างเรวัตฯ ปรากฏว่า  
ติดต่อไม่ได้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน  
๒๕๖๗

นายกเทศมนตรีฯ

รับรองรายงานการประชุม ฯ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน

๒๕๖๗ มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีขอรับรองครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและ  
หัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๓

- ติดตามงานตามนโยบายที่ผู้บริหารสั่งการ
- มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

นายกเทศมนตรีฯ

เรียนเชิญท่านผอ.กองการประปา

รรก.ผอ.กองการประปา

- เรียนท่านนายก ท่านที่ปรึกษาฯ ท่านเลขาฯ ท่านปลัดฯ ท่าน  
รองปลัดฯ และหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านนะครับในส่วน  
สัปดาห์ที่ผ่านมากองการประปาก็ได้ดำเนินงานเปลี่ยนท่อโยง  
เครื่องสูบน้ำใสแล้วก็เปลี่ยนกันกลับด้วยครับ ในส่วนงานอื่นๆก็  
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับ

นายกเทศมนตรีฯ

ที่คุณรายงานมากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรียบร้อยไหม

รรก.ผอ.กองการประปา

วันนี้ก็ เวลา ๐๙.๓๐ น. ก็สตาร์ทปกติครับ ๑๐ นาที

นายกเทศมนตรีฯ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วใช้ไหม

รรก.ผอ.กองการประปา

ครับ ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับ

นายกเทศมนตรีฯ

โอเค เรื่องการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรียบร้อยนะ ส่วนเรื่อง  
อื่นๆก็ตามปกติ เรื่องระบายลมติดเสร็จหรือยัง

รรก.ผอ.กองการประปา

ครับ ตอนนี้ก็เร่งขอความอนุเคราะห์รถแม็คโครก็ดำเนินการ ก็จะ  
ดำเนินการภายในอาทิตย์นี้ครับ

นายกเทศมนตรีฯ

เรื่องที่คุณให้กองช่างประเมินการก่อสร้างบ่อน้ำดิบให้เป็นน้ำใส  
กรรมการฟังนะ หัวหน้าส่วนทุกท่านด้วยนะครับ เวลาเราออก  
ปร.๔, ปร.๕ หรือ e-bidding เราก็จะมีการคำนวณราคา  
นะ ปร.๔ , ปร.๕ ก็จะลงรายละเอียดว่าเราจะก่อสร้างบ่อ  
น้ำดิบนี้มีอะไรบ้าง จำนวนเหล็กก็เส้นยังไง เสาเข็มก็ตันใช้ไหม  
ครับ พอเค้าออกแบบแบบนี้เราก็ขอยางงานคือให้คณะประมง  
ผู้รับเหมาทั้งงานไปเปรียบเทียบค้ำมีคือให้คิดมาว่าที่เค้ายังไม่  
ก่อสร้างงหรือราคาเท่าไรก็นำเอาออกประมูลเลยเพราะว่ากอง  
ประปาส่งเรื่องไปให้เค้าสำเนา ปร.๔ ปร.๕ ไปให้กองช่าง  
ด้วยแล้วขอลงคืนภายใน ๓ วันเลย ให้ดำเนินการทำหนังสือที่  
เหลือมาภายใน ๗ วัน ตามคำสั่งนายก ต่อไป ผอ.กองช่างครับ

รรก.ผอ.กองช่าง

- เรียนท่านนายกฯ คณะผู้บริหารฯ ท่านปลัดฯ หัวหน้าส่วนทุก  
ท่านนะครับ กองช่างนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ รายงาน  
ความคืบหน้าแผนจำหน่ายสินค้านะครับ ก็เข้าไปดูเมื่อวานก็อยู่  
ระหว่างของการวางท่อพีวีซีและก็ชุดร่องแต่รู้สึกคนงานจะน้อย  
นะครับ ก็เลยแจ้งไปทางช่างคุมงานแล้วนะครับให้แจ้งไปทางผู้  
รับจ้างเพิ่มแรงงานขึ้นมาเพื่องานจะได้เร็วขึ้นนะครับ เรื่องต่อมา

เรื่องภารกิจของกองช่างก็ได้เก็บของที่หนองกังแอนในงานลอย  
กระทงและสนับสนุนการเลือกตั้งทางเดินที่ให้หน่วยเลือกตั้งที่  
หนองกังแอนและก็สนับสนุนแสงสว่างที่หอประชุมอำเภอ  
ปราสาทนครีบ แล้วก็ไปซ่อมฝาท่อตรงทางเข้าโรงเรียน ปวค.  
แล้วก็ซ่อมถนนซอย ๕ นะครับ ซ่อมถนนถนนชัย ถนนนามวัตร  
ซ่อมไฟตามชุมชนต่างๆนะครับ

นายกเทศมนตรีฯ

กองช่างนะครับแจ้งผู้รับเหมาให้เพิ่มคนงานเพื่อให้แข่งตลาด  
เสร็จโดยเร็ว กองช่างมีคนมาร้องเรียนผมด้วยวาจาและจะ  
ขอพบ เรื่องช่างเร็วตรา ในตามระเบียบการขอแบบบ้านและต่อ  
เติมอะไร ก็จะมี ๗ วัน ๑๕ วัน ตามระเบียบ ค่าไม่ได้รับความ  
สะดวกเลย น่าจะมีเรื่องสินไหมด้วย แต่ว่าผมยังไม่ได้คุยกับเค้า  
เมื่อไรที่เค้ามาท่านเลขา บอกเค้าเทศบาลยินดีบริการอยู่แล้วนะ  
ครับ อีกเรื่องเรื่องสภารัตนลงงานนะครับ ผอ.กองช่างนะครับผม  
ได้บอก ผอ.กองการประปาแล้ว ให้ส่งเรื่องมาให้ท่าน ท่านก็จ่าย  
งานขึ้นไปภายใน ๗ วัน คิดมาให้เสร็จ จะได้นำเรื่องนี้ออกมา  
ประมวลเพื่อที่จะทำให้เสร็จบ่อน้ำดิบนะครับ ถ้าเค้ามาร้องเรียน  
ตั้งกรรมการสอบสวน ช่างเร็วตราเลย หลายเรื่องแล้ว ตรวจงาน  
อาทิตย์หนึ่งสัก ๓ วันก็พอแล้ว เรื่องถนนที่เค้าร้องเรียนขึ้นมา ๓  
เข้าสภาเลยครับรอบนี้ ต่อไปกองคลังครับ

ผอ.กองคลัง

- เรียนท่านนายกฯ คณะผู้บริหารฯ ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ มี  
เรื่องรายงานคือ สัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงิน  
แผ่นดิน ได้เข้ามาตัดยอดงบการเงินปี ๒๕๖๗ ค่ะ จะเข้ามาตรวจ  
ในวันนี้และพรุ่งนี้ตรวจตัดยอดเป็นเวลา ๒ วันค่ะ แล้วก็เข้ามา  
ตรวจอีกรอบหนึ่ง ถ้าเราปิดงบใหญ่แล้วส่งเงินให้เค้า ส่วนการ  
ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฝ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
ในเขตเทศบาลประมาณ สามพันสองร้อยกว่าแปลงและภาษี  
เงินห้าร้อยกว่าป้ายนะคะ ขณะนี้ก็สำรวจไปแล้วประมาณ ๘๑  
% และคงเหลือป้ายที่ยังไม่สำรวจค่ะท่านนายก ส่วนงานอื่นๆก็  
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะท่านนายก

นายกเทศมนตรีฯ

อ๋อเค้ารายงานไว้ว่าเรื่องจับฉลาก ประมาณ ๒๕ วันเสร็จใหม่  
หรือให้ท่านปลัดตอบ โอเค ต่อไปสำนักปลัดฯ

รรก.หัวหน้าสำนักปลัดฯ

- เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านปลัดฯ ท่านรอง  
ปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะคะ สำนักปลัดมีเรื่อง  
นำเรียนในที่ประชุมทราบ ๒ เรื่อง นะคะ เรื่องแรก ด้วยทางกรม  
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะ ได้แจ้งหนังสือเกี่ยวกับการ  
เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๙ นะคะ ซึ่งเป็นบุดหนุนที่จัดสรรให้กับ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ ๖๙ กรมส่งเสริมการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นแจ้งหนังสือให้กับท้องถิ่นในเรื่องของการเตรียมความ  
พร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  
ที่เป็นเรื่องของการของงบตรง คือแจ้งให้เราเตรียมความพร้อม  
เช่น ๑. การเตรียมความพร้อมเรื่องข้อมูล จำนวนกลุ่มเป้าหมาย  
เช่น ข้อมูลเด็กนักเรียน ข้อมูลผู้ยื่นเบี่ยยังชีพ ข้อมูลจำนวนสัตว์  
ค่าใช้จ่ายเรื่องของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนนะคะ  
จัดเตรียมแผนงานโครงการสำหรับจัดทำคำของบุดหนุนเฉพาะ  
กิจตามแผนงานที่ท้องถิ่นนะคะได้ลงรายละเอียดไว้ในแผนพัฒนา  
ระยะ เตรียมแบบรูปรายการและประมาณราคาก่อสร้างที่จะ  
ดำเนินการนะคะ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นะคะ ให้เริ่มเตรียม  
ได้แล้วเพราะว่า เค้าจะมีห่วงปฏิทินที่จะลงข้อมูลในระบบ RPL  
ของสำนักงบประมาณ คล้ายๆกับปีที่แล้วนะคะเหมือน  
ของปีที่แล้วเค้าก็แจ้งให้เราเตรียมได้แล้ว

ส่วนเรื่องที่สอง เรื่องของงานสถานะคะ ในวันที่ ๑ ถึง วันที่ ๓๐  
ธันวาคม จะเป็นการเปิดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
ประจำปี ๒๕๖๗ มีกำหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม จนถึง ๓๐  
ธันวาคม ๒๕๖๗ เมื่อวานได้นำเรียนท่านนายกและท่าน  
ประธานสภาแล้วนะคะ จะกำหนดวันประชุมสภาในสมัยนี้ใน  
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ นะคะ ขออนุญาตนำเรียนให้ทุกกอง  
ทราบนะคะว่า หากกองใดมีเรื่องที่จะให้ทางสภาได้พิจารณาหรือ  
อนุมัติเรื่องขอรับการช่วยเหลือจากกรมฯก็ขอให้ส่งเรื่องได้ที่งานสภา  
สำนักปลัดเทศบาลนะคะ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เพื่อ  
จะได้เสนอญัตติของท่านนายกต่อประธานสภาละ งานอื่นก็  
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติคะ ขอขอบคุณคะ

นายกเทศมนตรีฯ

ขอเสริมที่เมื่อก่อนส่งกองช่างแล้วขอภายใน ๗ วัน พอตีผมจะ  
เอาเข้าประชุมในสภาต่อเพราะเงินมันตกไปแล้วใช้ไหมครับ ผม  
จะขอสภา เค้าจะประมวลตอนไหนก็เป็นการกันเงินตรงนี้ด้วย  
ว่าการที่เราจะสร้างเพราะบ่อน้ำใสมันสำคัญ โอเคไหมครับ  
สำนักปลัดเรื่องงานช่างนอกงานสำนักป้องกันควบคุมด้วยนะครับ  
เรื่องความเดือดร้อนเล็ก ๆ น้อย ๆ ตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะ  
ครับเปลี่ยนบริบทแล้วนะครับไม่ใช่หน้าฝนนะครับ โอเค เรื่อง  
รถดับเพลิงเวลามันเกิดลมมันเป่า มันพัด เกิดเพลิงเกิดอะไร  
อนุมัติไว้ก่อนเลย เรื่องเค้าจะแจ้งเท็จแจ้งอะไรเดี๋ยวผมชี้แจงให้  
ต่อไปกองการศึกษา

รรก.ผอ.กองการศึกษา

- เรียนท่านนายกฯ ท่านที่ปรึกษาฯ ท่านเลขาฯ ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัดฯ ท่านผู้อำนวยการกองส่วนฝ่ายทุกท่านนะคะ ในส่วนของเนื้องานกองการศึกษาที่กำลังดำเนินการ ก็เป็นโครงการนวัตกรรมที่ดีตำบลก้งแอนที่จะดำเนินงานในงานของดีอำเภอปราสาท และงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๐ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ก็จะเป็นการเตรียมส่วนที่เกี่ยวข้องกับขบวนแห่ของตำบลก้งแอนที่จะร่วมแห่ในวันที่ ๑๐ ค่ะท่านนายก การจัดเตรียมป้าย จัดเตรียมผู้จะเข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมการแสดง หรือว่าจัดเตรียมรถแห่ของดีและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ผู้นำชุมชนที่จะร่วมในขบวนแห่ค่ะท่านนายก และขอจุกุญาคท่านนายกที่จะออกหนังสือเพื่อเรียนเชิญกำนันและท่านผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนทั้ง ๗ ชุมชนมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีตำบลก้งแอน ทั้ง ๗ ชุมชน ในขบวนแห่ที่จะดำเนินการที่จะแห่ในวันที่ ๑๐ ค่ะท่านนายก ส่วนงานอื่นๆ ก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะท่านนายก คุณมาทันของดีอำเภอปราสาทปีที่แล้วไหม คุณไปดูประวัติเก่าๆ แล้วก็ตัดแปลงไปตามสภาพของปีนี้นะ จะได้ไม่ยากเข้าใจเนาะ ต่อกองสาธารณสุขฯ

นายกเทศมนตรีฯ

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

- เรียนท่านนายกฯ คณะผู้บริหารฯ ท่านปลัดฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะ สำหรับของกองสาธารณสุขฯนะคะ โครงการจัดซื้อรถขยะมูลฝอยของงบ ๖๗ เงินสะสมนะคะ อยู่ระหว่างการทำหนังสือแจ้งผู้ชนะการประมูลเข้าทำสัญญาฯ ส่วนของงบ ๖๘ รถจัดซื้อขยะบุดหนุนนะคะ อยู่ระหว่างเวลาคุณประกาศงานตัวนี้ ลงเป็นงบสะสมหรืองบอะไร

นายกเทศมนตรีฯ

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

อันแรกก็คือของงบ ๖๗ เป็นเงินสะสมค่ะท่านนายก ที่ดำเนินงานมาจนถึงขั้นตอนเรียกทำสัญญา

นายกเทศมนตรีฯ

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

คุณไปปรับได้ใหม่ว่าเป็นงบของกรมที่เค้าอุดหนุนเรา ของกรมอุดหนุนเป็นงบ ๖๘ อุดหนุนอยู่ที่ระหว่างเสนอร่าง TOR - ขออนุญาตท่านนายก ใน TOR เราจะกำหนดแหล่งที่มาของงบประมาณค่ะ

ปลัดเทศบาลฯ

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

สำหรับอีกเรื่องนะคะ คือเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพนะคะ ตอนนี้ก็ได้รับโครงการต่างๆมาประมาณ ๖-๗ โครงการค่ะ แล้วก็เสนอท่านนายกเพื่อขออนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินงานประชุมเพื่อถ่วงถ่วงโครงการและนำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ในต้นเดือนธันวาคมถัดไปนะคะ ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เสนอรายงานต่อท่านนายกอยู่ นะคะ สำหรับงานภาคสนามนะคะ

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้สนับสนุนงานป้องกันในการจัดเก็บ  
กระสอบทราย ตามจุดที่มีการวางกระสอบทรายในการป้องกัน  
น้ำครั้งที่แล้วเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะ มีดำเนินการทำความเข้าใจ  
สะอาดที่ระบายน้ำข้างโรงเรียนอนุบาลอันนี้ก็เรียบร้อย อีกเรื่อง  
ได้รับการประสานมาเดิมที่มีปัญหาของร้านสะดวกทรัพย์เกี่ยวกับ  
ทางระบายน้ำนะคะ ข้างฟุตบอลหน้าร้านเค้าก็เลยได้ประสาน  
กรมทางหลวงร่วมออกสำรวจที่ระบายน้ำเพื่อแก้ไขการระบาย  
น้ำหน้าร้านสะดวกทรัพย์ก็เมื่อวานก็ครบกันหมดแล้วกรมทาง  
หลวงจะเป็นคนดำเนินการให้เพราะเดิมที่ร้านสะดวกทรัพย์  
ทางเข้า ปวด. เค้าเข้าใจว่าทางระบายน้ำว่าเป็นการกำกับดูแล  
ของเทศบาลทั้งที่ไม่ใช่ กรมทางหลวงได้เห็นปัญหาแล้วเหลือแค่  
เค้าจะทำทางเชื่อมระหว่างร้านสะดวกทรัพย์ขึ้นมาทาง ๒๑๔ ที่  
มันขาดหายไปอยู่ช่วงหนึ่งเค้าจะทำต่อกันให้ชนะคะ เรื่อง  
ปัญหานี้ก็จะส่งไปในอนาคตคะ แล้วก็ภาคสนามที่ตัดหญ้าตัดกิ่ง  
ไม้ก็ดำเนินการจัดทำความสะอาดโซนที่จะจัดงานของดีอำเภอ  
ปราสาททุกซอยของฝั่งทิศตะวันตกทั้งหมดคะขอบคุณคะ  
สัญญาที่เราเซ็นออกไปแล้ว เค้าก็ได้ไปฉบับหนึ่ง เราก็ได้มาฉบับ  
หนึ่ง เราทำหนังสือไปว่าเราเข้าใจคาดเคลื่อนเจ้าหน้าที่พิมพ์  
สัญญาผิดเราก็โอเคให้มาเปลี่ยนสัญญา เราจะใช้เงินสะสมเป็น  
การจ่ายลงในสัญญา ลองไปศึกษากฎหมายระเบียบดู กองคลัง  
ด้วย ปลัด หรือว่าจะใช้เงินส่วนกลางก่อน เข้าใจไหมครับเพราะ  
เงินส่วนกลางก็มาแล้วเพียงแต่เราไประบุสัญญาว่าใช้เงินสะสมใช้  
ไหม แจกยกเลิกสัญญา แก้ไขได้ไหมเราจะเอาเงินไปใช้ตรงอื่น  
ต่อไปปลัดฯ

นายกเทศมนตรีฯ

ปลัดเทศบาลฯ

- เรียนท่านนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนและ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ เรื่องแรกขออนุญาตรายงานก่อน  
นะคะว่าเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการ  
ประเมินผลควบคุมภายในของเทศบาลคะ เรื่องที่สองเรื่องที่น่า  
เรียนว่าอำเภอขอใช้สถานที่เทศบาลตำบลก้งแอนจัดประชุม  
ประจำเดือนของอำเภอเราเรียกว่า ประชุม กบอ. คณะกรรมการ  
บริหารอำเภอปราสาทนะคะ ได้แจ้งไปอำเภอแล้วนะคะว่า  
เทศบาลไม่สะดวก ให้เค้าหาสถานที่ แจ้งกับ ป.อาวุโสไปเมื่อวาน  
นะคะ ให้ทางอำเภอจัดหาสถานที่ใหม่คะ เรื่องที่สาม เรื่อง  
ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมตามที่ได้รับแจ้งว่า เมื่อวันที่ ๔ มีผู้  
ร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมโดยปกปิดชื่อนะคะ ไม่ระบุว่าเป็น  
ใคร ว่าได้รับความอับอายเสียหายจากชื่อเสียง ว่าเจ้าหน้าที่ของ

เทศบาลทำให้เค้าได้รับความอับอายว่าให้บริการไม่เรียบร้อยท่าน  
นายกได้สั่งการและได้นำเรียนท่านนายกไปแล้ว ท่านนายกได้สั่ง  
การ วันนี้ปลัดได้ทำบันทึกแจ้งทางกองคลังซึ่งมีส่วนเจ้าหน้าที่  
รับผิดชอบในการยืนยันตนนะคะ และดำเนินการเรื่องตลาดนะ  
คะ วันนี้เวลา ๑๕.๐๐ น. นัดประชุมกองคลังนะคะ ต่อมาเรื่อง  
นะคะ ขอนำเรียนที่ประชุมว่าตอนที่เราประกาศให้ผู้มีชื่อและ  
ลงทะเบียนเข้าสภาแล้วให้มายืนยันตนเป็นครั้งที่ ๒ แล้วก็อาทิตย์  
ที่แล้วทางธรรมา ได้แจ้งว่าจะจับฉลากประมาณ วันที่ ๒๕  
พฤศจิกายน ตอนนี้เช็ครายชื่อแล้วนะคะว่ามีผู้มาลงทะเบียน  
มายืนยันตนตามรายชื่อประมาณ ๕๗๙ คน ยืนยันตามบัญชี  
รายชื่ออยู่ประมาณ ๗๒ คน จึงได้นำเรียนในที่ประชุมว่าให้ท่าน  
นายกได้พิจารณาว่าเราจะขยายเวลายืนยันอีก ๗๒ คนหรือไม่  
เพราะมาให้สอดคล้องกับโครงการก่อสร้างแผงตลาดสด เหลืออีก  
ประมาณ ๗๒ คนคะท่าน จริงๆมีชื่อเอาเข้าสภาประมาณ ๖๕๑  
คน เราประกาศทั้ง ๒ ครั้งให้ยืนยันตัวตน มายืนยันได้ ๕๗๙ คน  
ยังขาดอยู่อีก ๗๒ คน เราจะขยายเป็นครั้งที่ ๓ ไหมคะหรือเราจะ  
ดำเนินการวิธีการไหน

นายกเทศมนตรีฯ  
ปลัดเทศบาลฯ

ไม่ต้องขยายหรอก ก็คนที่มีชื่ออยู่ตกลงก็มารายงานตัวได้  
แล้วก็มีส่วนสอดคล้องกับประเด็นที่เค้าร้องเรียนกับศูนย์ดำรง  
ธรรมโดยจากถ้อยคำแล้วสืบในเชิงลึกไปว่าคนที่ร้องเรียนไปน่าจะ  
เป็นคนไม่มีรายชื่อใน ๖๕๑ คน อาจจะเป็นคนใหม่ซึ่งพอเค้าไม่มี  
รายชื่อทางกองคลังโดยหนูก็ได้สั่งการไปว่าให้ลงทะเบียนก่อนนะคะ  
คนที่เค้าไม่มีรายชื่อเพื่อลดแรงกดดันลดแรงการร้องเรียนปรากฏ  
ว่าเค้ามาเจออะไรประมาณนี้ น่าจะเป็นคนไม่มีชื่อใน ๖๕๑ คน  
คะ ในส่วนอื่นก็ไม่มีคะ ในส่วนของคณะกรรมการประเมินที่ท่าน  
นายกได้เชิญประชุมย่อยที่ห้องนะคะ คณะกรรมการประเมิน  
พัสดุหลังจากที่ท่านนายกได้สั่งการแล้วก็ประชุมเสร็จก็ได้ประชุม  
กันแล้วแล้วก็ประชุมกันคะท่านนายก แต่ว่ามันจะมีประเด็นบาง  
ประเด็นคือประเด็นที่ท่านนายกสั่งการในที่ประชุมวันนี้คือท่าน  
นายกกล่าวในที่ประชุมว่าจะไม่รับกรณีที่ก่อสร้างไว้แล้วให้คิดค่า  
รื้อถอนนะคะ เดี่ยวจะเชิญประชุมใหม่คะขอบคุณคะ  
ที่คุณประชุมกัน คุณก็คำนวณมา แล้วคำนวณที่ใช้ได้ ใช้ไม่ได้  
ที่คำนวณข้างควบคุมงานเหล็กที่ท่านพูดในที่ประชุมดำเนินการ  
ไป ๑๕ เบอร์เซ็นต์เป็นเงินสามล้านห้าเศษคือใช้ได้คะแล้วก็จะ  
เหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งในความหมายเค้าคือใช้ได้แต่เค้าไม่สามารถ  
ยืนยันความมั่นคงแข็งแรง

นายกเทศมนตรีฯ  
ปลัดเทศบาลฯ

นายกเทศมนตรีฯ

ไม่ยืนยันความมั่นคงแข็งแรงได้ยังไงแล้วเหล็กมันพูนขึ้นสนิม  
เรื่องที่ ๑ เรื่องตลาดคนที่ยังไม่ลงทะเบียน ๗๐-๘๐ คน ลงไปเลย  
ว่าหลังจากการเปิดตลาดแล้ว ๓๐ วัน ที่มีชื่ออยู่แล้วไม่มาแจ้ง  
หรือ ๖๐ วันไม่มาแจ้งถือว่าสละสิทธิ์เราจะได้เปิดเข้าไปเพื่อทำ  
การให้รัฐไม่เสียประโยชน์ ส่วนเรื่องร้องเรียนเค้าไม่ได้ระบุชื่อมา  
คุณก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือประชุมกันเลยจาก  
กองคลังนะครับ เราได้ตรวจสอบแล้วนะ เนื่องจากผู้ร้องเรียน  
ไม่ได้ระบุชื่อมาเรา เราก็เรียกมาทั้งกองเลยก็ขอประธานอภัย  
ขอโทษ ไปทาง Facebook ของเราเลยนะครับ จากสำนักนายก  
มีเรื่องมาเอาทั้งกองเลยขอประธานอภัยไป ส่วนหญิงอายุ ๖๐  
เราไม่ทราบ ให้รองนายกก็ขอโทษไปเลยทั้งเทศบาลโดยการ  
กำกับดูแลของท่านรองนายก ขอโทษเป็นการแล้วทำรายงาน  
ไป เอาทั้งกองเลย ส่วนท่านรองสาธารณสุขก็ขอประธานอภัย  
ไปนะครับในเรื่องการพุดจา ทำรายงานนายอำเภอไปตาม  
รูปแบบถูกต้องนะครับ วิฑูต้องใช้นะครับ ให้หัวหน้าป้องกันเทศ  
เข้ามีการเช็ค ๖.๑๖ ด้วย เช็คการไต่ขึ้นระดับ ๔ ระดับ ๕ ระดับ  
๓ เข้าใจนะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

นายกเทศมนตรีฯ

ท่านอื่นมีอะไรจะนำเสนอไหมครับถ้าไม่มีจะปิดประชุม ไม่  
มีขอบคุณครับ ปิดประชุมครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๕๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จดยางงานการประชุม

(นายยงยุทธ ศรีสม)

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวนุจรี นุสริต)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



